



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1519 18 tháng 8 năm 2024

Xảo Trá

*Xảo trá hại mình thân kham khổ
Khó tu khó tiến khó nam mô
Qui y đường cũ tâm đau khổ
Khó thoát vì động tạo nắm mô*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Loại người nào tham và ác nhứt ?
- 2) Thương tình phát khởi từ đâu ?
- 3) Người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có cần trước sau như một không ?
- 4) Thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có hữu ích gì không ?
- 5) Tu mà còn tủi thân thì phải làm sao ?
- 6) Muốn có sự vui trong thanh tịnh thì phải làm sao ?
- 7) Xuyên qua tình đời có gì lạ ?

1) Cairns, 22/05/98 2 : 55 AM

Hỏi : Loại người nào tham và ác nhứt ?

Đáp : Thừa loại người thiếu thôn và sợ chết tham và ác vì muốn có những gì cần có thì sẽ làm những gì hữu ích cho bản thân, bất chấp luật nhân quả, chỉ biết làm cho thành sự mà thôi

Kệ :

*Chẳng cần suy nghĩ phân minh hiểu
Hậu quả ra sao chẳng biết nhiều
Mê mẩn thực hành trong xáo trộn
Không minh tình lý tự thân liễu*

2) Cairns, 23/05/98 7 : 40 AM

Hỏi : Thương tình phát khởi từ đâu ?

Đáp : Thừa thương tình phát khởi từ sự khổ tâm tự thoát khỏi được, nhiên hậu mới quý giá trị của tình thương phát khởi từ chất lượng từ bi mà ra

Kệ :

*Từ bi chất phát lại dung hòa
Khó khổ không than lại thiết tha
Cứu giúp thương yêu lại quý mến
Tình thương cao đẹp lại chan hòa*

3) Cairns, 24/05/98 12 : 15 AM

Hỏi : Người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có cần trước sau như một không ?

Đáp : Thừa người tu Vô Vi rất cần tư tưởng và hành động trước sau như một và thật thà trong xây dựng thì rất dễ tiến hóa theo chân động của cần khôn vũ trụ, điện năng sẽ tự đạt tới sự quân bình trong nội thức

Kệ :

*Thực hành chất phát lại càng mình
Ý lại không còn tự xét mình
Đời đạo song hành qui một mối
Bình tâm phán xét triển tâm linh*

4) Sydney, 25/05/98 4 : 00 AM

Hỏi : Thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có hữu ích gì không ?

Đáp : Thừa thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nó là một pháp cho mọi pháp, tự mình khử trừ lưu thanh, giúp cho hành giả tự lập lại trật tự phù hợp với nguyên lý của Trời Phật mà tu, sẽ không còn bờ ngõ trên đường đời cũng như đường đạo, chỉ giúp cho tôn giáo mà chính mình đã chọn, càng ngày càng thông cảm và dũng mãnh tu hơn, bước vào nguyên lý của Trời Đất mà hành sự

Kệ :

*Khai thông trí tuệ dần thân vào
Thực triển khai thông chẳng thấp cao
Giải bỏ trần tâm hành triết giới
Giải thông đời đạo chẳng tô màu*

5) Sydney, 26/05/98 3 : 26 AM

Hỏi : Tu mà còn tui thân thì phải làm sao ?

Đáp : Tu mà còn tui thân là chưa thật sự dần thân hành pháp, tâm chưa mở trí chưa khai, miệt mài trong vọng động, làm sai mà tưởng mình làm đúng, chưa chịu ăn năn sám hối, cải tiến tâm linh, miệng nói thanh tịnh nhưng kỳ thật chưa thanh tịnh, vẫn là con ma, chỉ biết lợi dụng mà không hành đúng pháp

Kệ :

*Tu tâm không sửa vẫn sai lầm
Lợi dụng không tu tự phá tâm
Không dừng không tu không tự tiến
Sai lầm vẫn giữ khó truy tâm*

6) Sydney, 27/05/98 5 : 25 AM

Hỏi : Muốn có sự vui trong thanh tịnh thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn có sự vui trong thanh tịnh thì phải thật tâm hành pháp, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, sẽ không bị sự kích động và phản động của ngoại cảnh, thẳng tiến một con đường thanh tịnh và sáng lạng của tâm hồn, tự mình giải tỏa mọi sự lo âu, mà tận hưởng sự thanh nhẹ của Trời Phật

Kệ :

*Tu tâm giải tỏa trước muôn phần
Sáng lạng chơn hồn tự xét phân
Đời tạm cũng là nơi thức giác
Sửa mình tiến hóa tự mình phân*

7) Sydney, 28/05/98 4 : 45 AM

Hỏi : Xuyên qua tình đời có gì lạ ?

Đáp : Thừa xuyên qua tình đời luôn luôn có sự tham sống sợ chết, tự tạo sự bất ổn cho chính mình. Người tu chơn sẽ biết rõ có đến sẽ có đi, sẽ không còn bận tâm về sự sống chết, nhưng chỉ bận tâm về sự tu sửa mà thôi

Kệ :

*Xuyên qua không đứng lại ngò
Kích động triền miên chẳng có thôi
Khó khổ chính mình tâm tự tạo
Qui y Phật Pháp chẳng tham tôi*

Nhắc nhở

*Tu hành đã giảng nhiều năm
Ước mong các bạn thực hành mới nên
Bên trên có sẵn đạo nền
Sao không thiền giác tiến lên hợp hòa
Linh hồn căn bản ở xa
Tự hòa tự tiến mới là hồn khôn
Cơ đàn cho thấy sanh tồn
Điển thanh giảng xuống, chơn hồn đi lên
Học lên học xuống tạo nền
Thân tâm an lạc giữ bền bỉ tu
Không nên mê tín âm u
Hành cho sáng suốt thân từ quang khai
Rõ trời rõ đất thiên tài
Sửa sai tự tiến, tiến hoài không ngưng
Chớ nên động loạn lòng khùng
Đời không thông cảm nửa lòng hư không
Sống trong định luật hóa công
Bài nào cũng học cũng tông khai minh
Đạo đời sắp sẵn duyên tình
Công phu tu luyện khai minh chơn hồn
Điển thanh hóa giải ôn tồn
Giúp hồn tiến hóa lập còn điển thanh
Hiếu kỳ học hỏi không thành
Nay thay mai đổi cứ giành, được chi?
Đường nào cũng tiến cũng ghi
Trăm đường chỉ một, tiến thì mới an
Dụm ba nhóm bảy hợp bàn
Chung quy cũng phải pháp tràng chánh tâm
Điển thanh mới khỏi sai lầm
Quy y chơn pháp tự tâm tự đi
Thầy ta sáng suốt phân ghi
Bên trên chuyển hoá hợp thì giải minh*

Tại sao lý luận nhơn tình
Gây thêm đau khổ chận mình tiến lên
Dù cho ma quỷ tạo nên
Ta không thay đổi vẫn bền cảm giao
Thầy ta phân giải bộ đầu
Khai thông chơn pháp nhiệm màu khai minh
Cha Trời Mẹ đất duyên tình
Giúp hôn tiến hóa anh minh rõ ràng
Tình thương chuyển hóa ngập tràn
Mẫu là điển giới tạo màn ám no
Hồng ân chuyển hóa điển kho
Giúp hôn thức giác tự dò tự đi
Ngày nay xa cách tôi thì
Ban thương, ban nhớ bạn vì lý chơn
Thương yêu đạo đức không sờn
Tu hành tự đạt quy huòn hư-không
Điển ta chuyển hóa một vòng
Hòa đồng hợp nhất tự tòng mà đi
Lắm khi cũng khóc cũng vì
Nhớ thương ông Tám thực thi khổ hành./.

Lương Sĩ Hằng

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV Vĩ Kiên - Khóa Đặc Biệt B: “Hòa” 25/5/86 (tiếp theo)

Trí tâm học đạo trở về luân: Trí tâm chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ thì cái hôn chúng ta càng ngày càng tiến hóa trở về với cái luật quân bình sẵn có của chính chúng ta. Lúc đó chúng ta ý tưởng là về nguồn rồi, chứ đâu có phải chờ ông Trời xuống dắt dẫn đâu. Ông Trời xuống dắt dẫn thì ông đâu có tạo xác cho chúng ta để làm gì ? Ông tạo cái xác để chúng ta học được chữ dững, mà dững trong thanh tịnh, nghĩa là dững trong thanh tịnh. Ở đâu mà nói cái xác có thể tạo được dững trong thanh tịnh? Các bạn thấy không, các bạn bị kích động nè, bị thua lỗ nè, bị buồn bực nè; rốt cuộc rồi bắt các bạn làm gì? Hy sinh cái xác chứ không có sao. Tôi vẫn còn sống, tôi sẽ đi, tôi sẽ tiến, tôi không bị trì trệ, giết tôi đi để tôi tiến. Tôi bằng lòng cho người ta giết, tôi bằng lòng cho người ta kích động, tôi thấy đó là cái ơn của Trời Phật, đây tôi trở về thanh tịnh. Tôi cảm ơn lấy oán làm ân. Không bao giờ tôi nghĩ chuyện tự sát. Tôi thấy rằng Trời giúp tôi chứ Trời không hại tôi. Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào cũng đưa tôi trở về thanh tịnh. Tôi là con

cung của Ngài. Ngài không bỏ tôi. Nhưng mà bằng cách này hay là bằng cách nọ, Ngài tận độ cho tôi tiến hóa

Hỏi chứ những người ở thế gian làm cha làm mẹ có người nào sung sướng không? Đang bị vùi, bị giữa, bị kích động. Con bệnh, tâm mình cũng không an. Nó đang dùi, nó dùi để cho mình thức tâm, để mình thấy cái quá khứ sai lầm của chính mình, chỉ tính lợi cho chính mình mà không tính lợi cho người khác. Cho nên ngày hôm nay, nó phải dùi, và nó dũa mình để mình bỏ tánh hư tật xấu đó, mình mới lập được cái hạnh cho gia cang. Rồi cái đại nạn của con nó mới dứt.

Cho nên nhiều người không hiểu, cái hành động của mình gieo họa. Mà cái họa đó, cái tội đó là cái bản án. Đứa con bị bệnh đó là bản án đang kêu án chúng ta. Mà chúng ta còn không, chưa chịu ăn năn, mà cứ tính vô không mà không chịu thể thiên hành đạo, không chịu giúp chúng sanh, là chúng ta chỉ khổ mà thôi. Ôm ở trong cái khung cảnh eo hẹp và không tiến hóa.

Về luôn nguồn cội đang chờ sẵn. Quý mẹ tưởng Cha rõ chị Hằng: Chúng ta về luôn nguồn cội là chúng ta buông bỏ. Bởi vì chúng ta đến đây với tay không, trở về với tay không, chúng ta tính chi cho dữ vậy? Rốt cuộc cũng là “không”, đang chờ sẵn. Bên trên lúc nào cũng thanh nhẹ chờ sẵn, mà thanh nó mới hòa thanh được, chứ còn chúng ta ôm một cục vàng đó mà nói tôi để dành đây là tôi đem về dâng ông Trời, ông Trời đâu có xài cái đó, của thiên trả địa. Đã nói tam giới thiên địa nhân, giới nào nó trật tự theo giới đó thôi.

Quý mẹ tưởng Cha rõ chị Hằng: Chúng ta biết Diêu Trì Kim Mẫu thương yêu chúng ta, đang nhắc nhở chúng ta, đang chờ mong chúng ta, đang khóc vì chúng ta. Chúng ta mới tưởng tới quyền uy của đấng Cha Lành, rõ chị Hằng. Từ điển của Ngài ban bố khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ, ba giới không có chỗ nào không có sự hiện diện từ quang của Ngài.

Ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu: Cái ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu trong tâm thức của vạn linh. Nếu mà Thượng Đế không chiếu cho vạn linh thì cọng cỏ cũng không có sống, không thể nào sống được. Cho nên cái quyền uy đó mới sáng suốt vô cùng. Và cái tình yêu vô cùng của người mẹ đã van xin người cha, nghĩa là thả lỏng cho các con, triển hạn cho nó để cho nó có cơ hội tu. Đó là tình thương của Diêu Trì Kim Mẫu, đã quá thương yêu chúng sanh, quá thương yêu các con Ngài, như thường độ Ngài để chờ, để chờ, để chờ, chờ cho các con thức giác và nó vươn lên, nó nhìn nhận nó, và nó sử dụng sức mạnh từ bi của sẵn nó, mới có cơ hội tiến hóa.

Chỉ đường vạch lối vẽ công bằng: Chỉ đường vạch lối vẽ công bằng. Chúng ta hưởng thượng, ánh trăng đang chiếu chúng ta, mặt trời đang chiếu chúng ta, chiếu cho tất cả mọi người chứ không phải chiếu một người biết được mặt trời mới được chiếu sao? Tất cả chúng sanh đều được chiếu. Vạn linh, côn trùng, vạn vật đều được chiếu. Mà vẽ lối công bằng cho chúng ta thấy rõ, sự công bằng của Bề Trên. Chứ không phải cha hay là mẹ bệnh tui ác ôn mà ghét tui hiền lương đâu. Mọi đứa đều được hưởng hết nhưng mà nó chưa thức giác mà thôi.

Công bằng ân độ tâm thường giác. Xét cảnh ân ban thành thánh đạo: Đó! Công bằng ân độ tâm thường giác chúng ta thấy rằng sự công bằng của trời đất không có bỏ một ai.

Xét cảnh ân ban thành thánh đạo: Chúng ta thấy rằng cả Càn Khôn Vũ Trụ đang giáo dục chúng ta, thánh đạo đang mở tâm chúng ta, chúng ta không có bao giờ gạt được Người. Thánh là ngời đó nhưng mà chúng ta nói ở đây trên kia biết hết, nghe rõ ràng, và biết hành động của chúng ta, ghi chép sự sai lầm của chúng ta.

Phân giải đủ điều thuyết thập cao: Rồi mượn xác phàm phân giải đủ điều, thuyết thập cao để cho mở đường cho các con Ngài trở về với sự chơn giác.

Nhân sinh tự thức tự khai màu: Nhân sinh tự thức, mình biết được rồi, đây là cơ hội cho ta, ta phải đi, ta phải lui về trật tự sẵn có của chính ta, thì tự khai màu, tự dâng lên Trời. Khai màu là gì? Là đem tất cả những sự sai lầm của chúng ta, sự ngu muội của chúng ta, màu xanh, màu đỏ, màu vàng màu nào cũng thích, đem ra để dâng Trời, rồi nó mới có cơ hội quy nhất, thanh thân trở về quê. Còn nếu chúng ta ôm cái này bỏ cái kia, thích màu này ghét màu nọ, thì không bao giờ các bạn tiến. Phải tự khai màu những cái ý thức các bạn buồn vui bực bội ở trong đó. Phải công khai ngay trung tâm bộ đầu các bạn, mới mở được, còn không ôm lấy nó thì càng khổ.

Khai màu nguyên điển bình thanh giới: Chúng ta đi lên trên, công khai tất cả những hành động sai lầm, chúng ta mới thấy ta sai, chúng ta mới chỉ tiến một con đường để cởi mở tâm thức của chúng ta thôi.

Phát nguyện từ đây độ giúp đời: Lúc đó chúng ta trở về sự thanh sạch rồi, ta mới phát nguyện từ đây độ giúp đời, mà giúp huynh đệ tử muội của chúng ta đang trầm luân trong bể khổ, không có lối thoát, tự ràng buộc, tự trói buộc nó thêm không à.

Vốn luyến Cha Trời nay tự thức: Cái vốn của chúng ta là luyến mến Cha Trời, ngày nay chúng ta tự thức. Con không Cha đâu có thành đạo, không có Cha làm gì có con, mà chúng ta hiểu rồi chúng ta quý Cha chúng ta vô cùng. Có Ngài mới có ta, mà không có sức mạnh của Ngài thì ngày nay chúng ta đâu có nhớ Ngài được. Có sức mạnh truyền cảm bi trí dũng của Ngài, ngày nay chúng ta mới nhớ Ngài, nay tự thức.

Vô cùng sống động chẳng còn rơi: Vô cùng sống động, chúng ta thấy tâm thức chúng ta hòa với tâm thức của đại tự nhiên, hòa với tâm thức của siêu nhiên, hòa với sự đại thanh tịnh của Bề Trên, chúng ta đâu có còn bị rơi rớt nữa. Không ! Vốn của ta đó mà, nhà ta đó mà, cửa của ta đó mà. Tại sao chúng ta ôm những sự nặng trọc để làm gì? Sự tranh chấp để làm gì? Sự phiền muộn để làm gì? Có cải hóa được tâm thức của chúng ta không? Chỉ đề bẹp tâm thức của chúng ta mà tại sao chúng ta không chịu thực hiện không cần thiết thay vì thực hiện những cần thiết là mở nó ra?

Còn rơi vì bởi khinh thường đạo: Nhiều người đang tu, tôi tu bây giờ mà tôi không thấy gì, không thấy ông Trời giúp tôi cái gì, không thấy ông Tắm giúp tôi! Chính tôi không chịu giúp

tôi, chứ không phải ông Trời với ông Tám. Ông Trời, ông Tám đã nói rõ rồi, chiếu ban cho chúng sanh, kêu chúng sanh phải trở về với thanh tịnh của chính mình. Nhưng mà một ngày 24 tiếng đồng hồ, nó chỉ luận thêm giao động 23 tiếng hay là 23 tiếng rưỡi, nửa tiếng ngồi cũng chưa đạt tới một giây thanh tịnh nữa, nó lại trách ông Trời rồi. Chính nó không chịu thường xuyên, hành, cởi mở trong tâm, không chịu thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên nó tự ràng buộc nó, từ chuyện này, tới chuyện kia chuyện nọ, rồi nó trách Trời, trách Phật. Ai quy tội của chúng sanh ở tại địa ngục và thế gian? Chính nó quy tội cho nó. Cho nên khi mà chết rồi, leo leo xuống địa ngục, rồi đi vào những cái ngục mà đúng với cái tội của mình. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Quy thức

Cái gì gọi là “Quy Thức”? “Quy” là quy về nguồn cội cao nhất, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ; lúc đó chúng ta mới thức tâm, mới thấy rõ khả năng của chính chúng ta đã và đang làm gì nơi đây, nơi cảnh trần gian hỗn loạn này: chúng ta đã đi du học từ lâu rồi, đến đây học để tiến.

Đã học những bài gì? Bài kích động và phản động liên tục, nhồi tâm thức của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, mới kêu bằng càng ngày càng mạnh! Mạnh trong sự thanh nhẹ; mạnh trong sự thanh nhẹ thì chúng ta mới có thể hòa được với các giới. Chúng ta không phải dụng sức lực như thế gian nữa, nhưng mà chúng ta dùng từ điển thăng hoa để thả lỏng nó, quên thế xác ô trược này để tiến tới giới thanh nhẹ, hòa đồng - kêu bằng “Quy Nhứt”. Quy nhứt rồi mới quy thức, mới lãnh nhiệm vụ hướng độ chúng sanh, hướng độ những phần ô trược ngay trong tiểu thiên địa của chính chúng ta, cũng như các giới cần đến chúng ta từ đây cho tới tương lai.

Luật Trời đã ban xuống thế gian: sanh con đẻ cháu; đó là những xiềng xích trói buộc chúng ta. Không thể ly khai được! Thì chúng ta mới nhận định rằng: ta là một tội hồn chưa giải quyết được, một tội hồn chưa hoàn tất, chưa toàn thiện, chưa ăn năn thật sự. Ngày hôm nay, xiềng xích vẫn theo bên ta. Con ta là chiếc xiềng, dây xiềng, nó đang xiềng khóa chúng ta. Chồng ta cũng dây xiềng, vợ ta cũng dây xiềng, người nào cũng rồn rảng đang bị trói buộc bởi xiềng xích của trần gian. Biết được mà bỏ không được. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải hòa, phải hòa để quán thông. Mà muốn hòa thì phải làm thế nào? Phải có một phương pháp trụ. Và các Bạn bắt đầu từ động loạn của tay chân, mà khép ngòi đó để qui nhất, rồi nó mới đi tới chỗ qui thức. Thấy rõ!

TV Vĩ Kiên, Khóa 4: "Quy Thức" 12/5/1986

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 33, 18-08-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Con Người Là Ánh Sáng

<https://youtu.be/n3BOBp6U0CA?si=EXJxCBDFZzqf47hn>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Playlist Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào - 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwLmXum944e9nPFyCnF0IOW&si=AoD7pA5IysmV4pqi>

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

08-2024 Phát quà cho làng phong Đắc Ring

<https://youtu.be/sKgREftPnAI?si=mQKFicMD2w5AXmwj>

07-2024 Xây nhà tình thương

https://youtu.be/90hYL_JGf-w?si=pkJ7w2P9r2IDC3wr

08-2024 Donate a wheel chair to a poor girl in Pleiku

<https://youtu.be/ZIhhvWN0v8s?si=Mb8jZSAm1Cx6yrM2>

08-2024 CKBV giúp người già neo đơn và học sinh nghèo ĐBSCL

<https://youtu.be/aQvfJ9CiWqA?si=ytH7dneECeZpW8Nw>

08-2024 Tặng 18 xe lăn cho Ban Mê Thuật

<https://youtu.be/jIJ2CLs5FrI?si=fnSLfyuiDYzaNKZD>

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Mục Bé Tám Cuốn 28 câu 831a tới 847 - Tháng 8 năm 1992 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/KGqpiKxjCKY?si=3EtLkNfXkBpO03pq>

Mục Bé Tám – Sách Nói

http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1129&Itemid=310

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng số 1519 ngày 18-08-2024

https://youtu.be/w2gk_YwsLyU?si=q2FQuYgg7ICUWROX

Độc Thơ Đức Thầy cuốn 20 - Kết thúc bài thơ: Từ Thượng Đế Mà Có Hòa Tan Với Thượng Đế Mà Tụu

<https://youtu.be/WTZikh1yZvE?si=SlfGowFNzFZ3P0xm>

Ban video kính mời

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Lễ Liễn Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhân Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

Thông Tin
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”
Bali, Indonesia
22.09.2024 – 27.09.2024

Ngày 15 tháng 8 năm 2024

Kính thưa quý bạn đạo,

Xin quý bạn đạo lưu ý những thông tin quan trọng sau đây:

1/ Hiện nay theo thông tin mới nhất, hãng VIET JET đã dồn lại các chuyến bay từ Việt Nam sang Bali hay từ Bali về Việt Nam như sau:

Ngày 21/9 và 22/9 có những chuyến bay như sau: Tân Sơn Nhứt HCM – BALI

VJ899 khởi hành 7:00 sáng đến 11:50 trưa

VJ893 khởi hành 8:15 đến 13:05

VJ897 khởi hành 9:45 đến 14:30

Ngày 26/9 và 27/9 có những chuyến bay như sau: BALI - Tân Sơn Nhứt HCM

VJ894 khởi hành 14:05 đến 16:55

VJ898 khởi hành 15:30 đến 18:20

(Xin lưu ý chuyến bay khởi hành từ Bali 17:40PM đã bị hủy bỏ)

Để bảo đảm quý bạn đạo đi và về chuyến bay VIET JET không thay đổi, xin quý bạn hãy liên lạc trực tiếp số đ.t. HOTLINE của VIET JET **19001886** để xác nhận lại chuyến bay của mình.

2/ Cách Thức XIN visa BALI cho quý bạn đạo có quốc tịch Mỹ, Canada, Bỉ, Đức, v.v.. (electronic visa on arrival – eVOA)

Để xin visa dễ dàng không mất thời gian, quý bạn cần soạn sẵn những giấy tờ sau đây:

1/ Passport/thông hành scan và save theo dạng PDF và JPEG.

2/ Hình Passport scan và save theo dạng PDF và JPEG.

3/ Vé máy bay khứ hồi (airline ticket) save theo dạng PDF

Tức là tổng cộng 5 documents.

Khi điền địa chỉ tại Bali, xin ghi địa chỉ khách sạn như trong cẩm nang:

GRAND HYATT BALI, Kawasan Wisata Nusa Dua BTDC, JL Nusa Dua, BENOA 80363 BALI.

Ghi POSTCODE: 80363

Trước khi sang phần payment chọn option là **GUEST** để khỏi phải tạo Account.

eVOA sẽ được gửi vô email của quý bạn.

3/ Cách thức trả tiền thuế TOURIST TAX

Cách giản dị nhất là cài LOVE BALI app trên điện thoại cầm tay. Nếu không thì vào website lovebali.baliprov.go.id

Sau khi trả thuế xong, quý bạn sẽ nhận QR Code có thể in ra kèm theo passport hoặc lưu giữ trong điện thoại cầm tay.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn,

Ban Ghi Danh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii



THÔNG BÁO VIDEO KSC <<TÌNH THẦY TẬN ĐỘ>> 2023

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii đã hoàn tất video của Khóa Sống Chung <<Tình Thầy Tận Độ>> từ ngày 28 đến 31 tháng 12, năm 2023 và đã upload trọn bộ 8 videos trên [Youtube.com](https://www.youtube.com). Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý bạn đạo trong suốt mấy tháng qua. Mong quý bạn đạo hãy bỏ qua những sơ sót về kỹ thuật mà chúng tôi đã vấp phải, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn trong tương lai.

Mời quý bạn đạo hãy bấm vào đường link màu xanh có gạch dưới để xem lại trọn bộ video của Khóa Sống Chung ở Hawaii năm 2023 cùng ba video mới upload lên Youtube (link màu đỏ)

1. Lễ Khai Mạc	https://www.youtube.com/watch?v=5WtbqARZDvY
2. Lời Giáo Huấn về Pháp Niệm Phật	https://www.youtube.com/watch?v=u0--gCxJr0&t=2026s
3. Niệm Phật nơi Trung Tâm Chân Mây	https://www.youtube.com/watch?v=HTNjwrpOF30
4. Niệm Phật Trung Tâm Đỉnh Đầu	https://www.youtube.com/watch?v=jTLK-DfH1pQ https://www.youtube.com/watch?v=5GlF8c6nhOM
VIDEO MỚI 5. Giải Đáp Thắc Mắc	https://www.youtube.com/watch?v=qynKckq3cqg&t=4319s
VIDEO MỚI 6. Văn Nghệ	https://www.youtube.com/watch?v=X096SOGYGCI&t=4026s
VIDEO MỚI 7. Lễ Bế Mạc	https://www.youtube.com/watch?v=CqwNUhCBj48&t=237s
8. Hình Ảnh Bạn Đạo Tham Dự KSC	https://www.youtube.com/watch?v=3rfpfnfncsgY

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

THƯ TỪ LAI VÃNG

1.6
20/12/96

Đỉnh thừa ông Tám

Con đã dưới thờ ông và con có lời qua
 ý hiểu các con rồi. Vậy ông vui lòng gọi
 đến cho con. Con sẽ nộp đơn nhờ cứu
 xét. Tiên đây con có thắc mắc: Giấy tờ
 đi dân sang Pháp ai lo. Con phải có
 người bảo lãnh ở Pháp thì con mới qua
 được chứ. Rồi hình tế tiên bạc cuộc
 sống của con ai bảo đảm. Mời thắc
 mắc xin ông vấn đáp. Con cái con nó
 muốn con vui. Mà con chỉ vui ở
 thiên đường. Nếu ông có lòng dấn dặt
 thì xin đưa con trên con xuống tu
 Đới ơn ông. Đỉnh thừa ông Tám con
 cũng muốn ở nhà tu nhưng thấy các con
 nó không muốn con tu theo ông Tám, ý nó
 muốn con tu chùa thờ Phật đót an lạc, nhưng
 con bị đau mắt không thấy đường rõ, và lại
 bây giờ con không nhà, con số ở chung với nó
 nói bây giờ nghĩ ngộ đủ thứ sanh ra nhiều
 tội lỗi, mà xuống tu con cũng đặng như tu
 từ ngày qua đây con thấy xuống tu con không
 tiên con buồn quá, con muốn tránh đi tu
 (65) để cho các con thấy đạo này là đạo tình
 không. Hiện giờ con ở đưa con gái lớn về
 về nó thấy con ăn rồi đọc kinh nó hình
 bị và cười con làm không giống ai hết họ

biết, ở Naug này không có ai tu như má hết.
cơ chừng bị gạt. Ban ngày con nó ở phòng làm
pháp luân thì chiều mình chúng nó mới
tới ngày ở trong phòng hoặc đưa cháu ngoại
mở cửa ra hoặc con không tu nữa, còn chiều
tới nó báo con cũng ra phòng khách xem tivi
nó thuật chuyện cười nó chọc con, chúng nó cười
con ngồi bị nhìn đầu biết tiền Naug nó cười,
con nó phòng nghe bản kinh cũng không yên
nó nói má tu đạo gì kỳ quá không giống ai
hết, ăn cơm con cũng không dám đũa kinh, làm
gì cũng bị phá như vậy con làm sao tu được.

Cuối xin ông Tâm thường chỉ dạy giúp
con hoàn cảnh như thế đó con phải làm sao tu

con mới gả đứa gái số theo chị qua UK tháng 12
này là 1 năm mà vợ chị nó gây gỗ, chị nó
đời ly dị, nhưng chưa được 3 năm làm sao ly dị phá
chồng, bà má chị nó không làm nệ tâu, hiện giờ con
ở chung nhà nó cũng không số làm, chỉ có hành
ở bên bờ sông. Cuối xin ông Tâm thường nếu bên
UK có thiện viên con xin qua bên đó tu và
điều đặc đứa con gái đó tu luôn.

Đến được vậy đời con phúc đức rồi cũng
(66) Cuối lay ông Tâm thường chỉ dạy giúp con
phải làm thế nào cho con tu được.
Đời con ông Tâm nhiều.

Singapore, ngày 20/12/96

T con,

Ông Tám vừa nhận được thư con đề ngày 3/12/96, được biết đang bị thử thách trên đường tu. Đó là nghiệp lực của chính con, nếu con thật tâm hướng về Trời Phật và thành tâm tu học, thì trí tâm của con sẽ được phát triển nhanh. Các con của con còn ham chưa biết đạo là gì! Tội nghiệp cho tâm thân của chúng vẫn bơ vơ chạy theo ngoại cảnh, làm thành cuộc sống cho chúng.

Người tu Vô Vi thì ngược lại chấp nhận nghịch cảnh, lấy oàn làm ân mà tu thì mới tiến. Con nên kiên nhẫn nhẫn nhục gần con cái để có cơ hội thực hiện tâm từ bi của con, dốc lòng hành pháp tự cứu và độ tha tại trần, không để gì được có một gia cang của Trời Đất đã sắp đặt. Con nên cố gắng dẹp bỏ tự ái mà sống với các con của con, còn hơn vào thiền viện tu

Thiền viện Vô Vi là do mọi người đóng góp mà hình thành. Mọi người đến đó với mọi khả năng của chính mình, ăn ở tự túc, không có người phục vụ như ở nhà. Điều kiện của con rất tốt, được gần con cháu, vậy con nên thật tâm phục vụ các cháu, tạo thành hạnh đức để tu, vạn sự khởi đầu nan lần lần các cháu sẽ hiểu. Thiền viện không có làm thủ tục bảo đảm cho ai cả, và không có tài chánh để nuôi người tu. Tiền bạc thì nghèo nhưng tâm hướng về Trời Phật mà tự tu tự tiến, chứ không phải những chỗ khác, rủ ren và sẽ gây rối về sau. Phương pháp Vô Vi là phải tự tu tự tiến, dần dần làm việc thì lục căn lục trần mới có cơ hội thức tâm. Con nên vui sống với các con cháu mà tu, thì mới đúng đời đạo song tu. Chúc con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

HƯỚNG TÂM BÌNH AN

Kính xin quý bạn đạo thiên, niệm phật hướng tâm BÌNH AN cho **MÁ** của bạn đạo **DƯ LẬP CĂN** sinh hoạt ở Thiên Viện Nhẫn Hòa, tiểu ban Washington, là **BÀ TĂNG THỊ TỔNG** Sinh ngày **18 tháng 4 AL, năm Kỷ Tỵ** tai qua nạn khỏi, sớm hết bệnh và được mạnh khỏe.

Bạn đạo DƯ LẬP CĂN thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Thiền đường Bruxelles kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo **Trần thị Liên** sinh ngày 16/05/1952 tại Việt Nam , mất ngày 14/08/2024 lúc 11h40 tại Bỉ quốc, được siêu thăng tịnh độ.

T/Đ Bruxelles kính báo.